

# ด่วนที่สุด

ที่ มท 0804.3/ว 3621



กระทรวงมหาดไทย  
ถนนอภัยวงศ์ กท. 10200

๒๕๑ ตุลาคม ๒๕๔๗

เรื่อง ชักข้อมแนวทางปฏิบัติในการจ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

อ้างถึง หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0804.3/ว 1638 ลงวันที่ 13 ตุลาคม ๒๕๔๗

ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้แจ้งให้ทราบถึงการที่กระทรวงมหาดไทยออกระเบียบเพื่อปรับปรุงอัตราค่าตอบแทนของผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 3 ฉบับ นั้น

กระทรวงมหาดไทยขอเรียนว่า ระเบียบกระทรวงมหาดไทยทั้ง 3 ฉบับดังกล่าวได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม ๒๕๔๗ และเพื่อให้การจ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นไปโดยถูกต้อง จึงขอชักข้อมแนวทางปฏิบัติในการจ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล ดังนี้

## 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัด

### 1.1 นายกององค์การบริหารส่วนจังหวัด

(1) นายกององค์การบริหารส่วนจังหวัดที่มีการประกาศผลการเลือกตั้งก่อนวันที่ 1 ตุลาคม ๒๕๔๗ ให้จ่ายค่าตอบแทนในอัตราตามพระราชกฤษฎีกาเงินเดือนและค่าตอบแทนนายกององค์การบริหารส่วนจังหวัด รองนายกององค์การบริหารส่วนจังหวัด ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และกรรมการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "พระราชกฤษฎีกาที่กำหนดค่าตอบแทนของผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๔๑" และโดยที่มาตรา ๔ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวกำหนดว่า "ให้นายกององค์การบริหารส่วนจังหวัดและรองนายกององค์การบริหารส่วนจังหวัดมีสิทธิได้รับเงินเดือนตั้งแต่วันที่เข้ารับหน้าที่" ซึ่งคำว่า "เข้ารับหน้าที่" นั้น หมายความว่า การเข้ารับหน้าที่ตามความเป็นจริง กล่าวคือ เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศผลการเลือกตั้ง นายกององค์การบริหารส่วนจังหวัดก็สามารถที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้ไปพลางก่อนเท่าที่จำเป็นในกรณีที่สำคัญ และจำเป็นเร่งด่วนซึ่งปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะกระทบต่อประโยชน์สำคัญของราชการ ตามนัยมาตรา 35/4 แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕๔๗ นายกององค์การบริหารส่วนจังหวัดจึงมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในอัตราตามพระราชกฤษฎีกา



## 2. เทศบาล

### 2.1 นายกเทศมนตรี

(1) นายกเทศมนตรีที่มีการประกาศผลการเลือกตั้งหรือวันที่ได้รับการแต่งตั้ง ก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2547 กรณีที่บริหารรูปแบบนายกเทศมนตรีโดยตรง ให้จ่ายค่าตอบแทนในอัตรา ตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และเลขานุการนายกเทศมนตรี พ.ศ. 2543 กรณีที่บริหารรูปแบบคณะเทศมนตรี ให้ได้รับค่าตอบแทนในอัตราตามพระราชกฤษฎีการะเบียบพนักงานเทศบาล (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2537 และพระราชกฤษฎีการะเบียบพนักงานเทศบาล (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2542 โดยมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนตั้งแต่วันเลือกตั้งหรือวันที่ได้รับการแต่งตั้ง แล้วแต่กรณี จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2547 และตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2547 เป็นต้นไป ให้จ่ายค่าตอบแทนนายกเทศมนตรี ในอัตรา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลที่ดำรงตำแหน่งประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลที่ดำรงตำแหน่งรองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายเงินค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2547 ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "ระเบียบกระทรวงมหาดไทยที่กำหนดค่าตอบแทนของผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล ฉบับปี พ.ศ. 2547"

(3) นายกเทศมนตรีที่มีการประกาศผลการเลือกตั้งหรือได้รับการแต่งตั้งตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2547 เป็นต้นไป ให้จ่ายค่าตอบแทนในอัตราตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยที่กำหนดค่าตอบแทนของผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล ฉบับปี พ.ศ. 2547 โดยมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนตั้งแต่วันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศผลการเลือกตั้งหรือวันที่ได้รับการแต่งตั้ง แล้วแต่กรณี

2.2 รองนายกเทศมนตรีหรือเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล และรองประธานสภาเทศบาล ให้ได้รับค่าตอบแทน ดังนี้

(1) รองนายกเทศมนตรีหรือเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล และรองประธานสภาเทศบาล ที่ได้รับการแต่งตั้งก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2547 ให้จ่ายค่าตอบแทนในอัตราตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และเลขานุการนายกเทศมนตรี พ.ศ. 2543 หรือพระราชกฤษฎีการะเบียบพนักงานเทศบาล (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2537 และพระราชกฤษฎีการะเบียบพนักงานเทศบาล (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2542 หรือข้อบังคับกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินค่าบวการของประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล กับเบี้ยประชุมกรรมการของสภาเทศบาล (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2542 โดยมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนตั้งแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2547 และตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2547 เป็นต้นไป ให้จ่ายค่าตอบแทนในอัตราตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยที่กำหนดค่าตอบแทนของผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล ฉบับปี พ.ศ. 2547

(2) รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล และรองประธานสภาเทศบาล ที่ได้รับการแต่งตั้งตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2547 เป็นต้นไป ให้จ่ายเงินค่าตอบแทนในอัตราตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยที่กำหนดค่าตอบแทนของผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล ฉบับปี พ.ศ. 2547 ตั้งแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

### 2.3 สมาชิกสภาเทศบาล

(1) สมาชิกสภาเทศบาลที่มีการประกาศผลการเลือกตั้งก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2547 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0312/ว 72 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2511 กำหนดให้ การจ่ายค่าตอบแทนแก่สมาชิกสภาเทศบาลในอัตราตามข้อบังคับกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การจ่ายเงินค่าป่วยการของประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล กับเบี้ยประชุมกรรมการ ของสภาเทศบาล (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2542 โดยเริ่มจ่ายตั้งแต่วันที่สมาชิกสภาเทศบาลได้ปฏิบัติงานเด่น ต่อสภาเทศบาล และตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2547 เป็นต้นไป ให้จ่ายค่าตอบแทนในอัตราตามระเบียบกระทรวง มหาดไทยที่กำหนดค่าตอบแทนของผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล ฉบับปี พ.ศ. 2547 สำหรับสมาชิก สภาเทศบาลที่ได้รับการประกาศผลการเลือกตั้งแล้วก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2547 แต่ยังไม่ได้ปฏิบัติงานเด่น ต่อสภาเทศบาลจนถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2547 ให้จ่ายค่าตอบแทนในอัตราตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ที่กำหนดค่าตอบแทนของผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล ฉบับปี พ.ศ. 2547 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2547

(2) สมาชิกสภาเทศบาลที่มีการประกาศผลการเลือกตั้งตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2547 เป็นต้นไป ให้ได้รับค่าตอบแทนในอัตราตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยที่กำหนด ค่าตอบแทนของผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล ฉบับปี พ.ศ. 2547 โดยมีสิทธิได้รับค่าตอบแทน ตั้งแต่วันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศผลการเลือกตั้ง

### 2.4. เลขานุการนายกเทศมนตรีและที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

(1) เลขานุการนายกเทศมนตรีและที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ที่ได้รับการแต่งตั้ง ก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2547 ให้ได้รับค่าตอบแทนในอัตราตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และเลขานุการนายกเทศมนตรี พ.ศ. 2543 ตั้งแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2547 และตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2547 เป็นต้นไป ให้ได้รับค่าตอบแทนในอัตราตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยที่กำหนดค่าตอบแทนของผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล ฉบับปี พ.ศ. 2547

(2) เลขานุการนายกเทศมนตรีและที่ปรึกษานายกเทศมนตรีที่ได้รับการแต่งตั้ง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2547 เป็นต้นไป ให้ได้รับค่าตอบแทนในอัตราตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ที่กำหนดค่าตอบแทนของผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล ฉบับปี พ.ศ. 2547 โดยมีสิทธิได้รับค่าตอบแทน ตั้งแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

## 3. องค์การบริหารส่วนตำบล

### 3.1 นายกององค์การบริหารส่วนตำบล

(1) นายกององค์การบริหารส่วนตำบลที่มีการประกาศผลการเลือกตั้งหรือได้รับ การแต่งตั้งก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2547 ให้จ่ายค่าตอบแทนในอัตราตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย เงินค่าตอบแทนประธานกรรมการบริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการสภาองค์การ บริหารส่วนตำบล กรรมการบริหาร และเลขานุการคณะกรรมการบริหาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2544 ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "ระเบียบกระทรวงมหาดไทยที่กำหนดเงินค่าตอบแทนประธานกรรมการบริหาร ฉบับปี พ.ศ. 2544" โดยได้รับในอัตราของประธานกรรมการบริหาร และมีสิทธิได้รับไม่ก่อนวันดำรง

ตำแหน่งซึ่งคือวันเลือกตั้งหรือวันที่ได้รับการแต่งตั้ง แล้วแต่กรณี จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2547 และตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2547 เป็นต้นไป ให้จ่ายค่าตอบแทนในอัตราตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภา องค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2547 ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "ระเบียบกระทรวงมหาดไทยที่กำหนดค่าตอบแทนของผู้บริหารและสมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตำบล ฉบับปี พ.ศ. 2547"

(2) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลที่มีการประกาศผลการเลือกตั้งหรือได้รับการแต่งตั้งตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2547 เป็นต้นไป ให้จ่ายค่าตอบแทนในอัตราตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ที่กำหนดค่าตอบแทนของผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ฉบับปี พ.ศ. 2547 โดยมีสิทธิ ได้รับค่าตอบแทนตั้งแต่วันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศผลการเลือกตั้งหรือวันที่ได้รับการแต่งตั้ง แล้วแต่กรณี

3.2 รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ได้รับค่าตอบแทน ดังนี้

(1) รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลที่ได้รับการแต่งตั้ง หรือที่มีการประกาศผลการเลือกตั้งก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2547 ให้จ่ายค่าตอบแทนในอัตราตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยที่กำหนดเงินค่าตอบแทนประธานกรรมการบริหาร ฉบับปี พ.ศ. 2544 โดยรองนายก องค์การบริหารส่วนตำบลได้รับเงินค่าตอบแทนในอัตราของกรรมการบริหาร และมีสิทธิได้รับค่าตอบแทน ไม่ก่อนวันที่ดำรงตำแหน่งคือวันที่ได้รับการแต่งตั้ง หรือไม่ก่อนวันเริ่มต้นสมาชิกภาพ แล้วแต่กรณี จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2547 และตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2547 เป็นต้นไป ให้มีสิทธิได้รับค่าตอบแทน ในอัตราตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยที่กำหนดค่าตอบแทนของผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การ บริหารส่วนตำบล ฉบับปี พ.ศ. 2547

(2) รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วน ตำบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ที่ได้รับการ แต่งตั้ง หรือมีการประกาศผลการเลือกตั้งตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2547 เป็นต้นไป ให้จ่ายค่าตอบแทน ในอัตราตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยที่กำหนดค่าตอบแทนของผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การ บริหารส่วนตำบล ฉบับปี พ.ศ. 2547 โดยมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนตั้งแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง หรือ วันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศผลการเลือกตั้ง แล้วแต่กรณี

3.3. เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการคณะผู้บริหารองค์การ บริหารส่วนตำบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

(1) เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ให้จ่ายค่าตอบแทนในอัตรา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยที่กำหนดค่าตอบแทนผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ฉบับปี พ.ศ. 2547 ตั้งแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง



(2) เลขานุการคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล ที่ได้รับแต่งตั้ง ก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2547 ได้รับค่าตอบแทนในอัตราตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยที่กำหนด เงินค่าตอบแทนประธานกรรมการบริหาร งบประมาณ พ.ศ. 2544 จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2547 และตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2547 เป็นต้นไป ให้ได้รับค่าตอบแทนในอัตราของเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยที่กำหนดค่าตอบแทนผู้บริหารและสมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตำบล งบประมาณ พ.ศ. 2547

(3) เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลที่ได้รับเลือกจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2547 ได้รับค่าตอบแทนในอัตราตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ที่กำหนดเงินค่าตอบแทนประธานกรรมการบริหาร งบประมาณ พ.ศ. 2544 จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2547 และตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2547 เป็นต้นไป ให้ได้รับค่าตอบแทนในอัตราตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ที่กำหนดค่าตอบแทนผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล งบประมาณ พ.ศ. 2547 สำหรับเลขานุการ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลที่ได้รับเลือกจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2547 ให้ได้รับให้ได้รับค่าตอบแทนในอัตราตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยที่กำหนดค่าตอบแทนผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล งบประมาณ พ.ศ. 2547 ตั้งแต่วันที่ได้รับเลือก

4. เกณฑ์รายได้ที่ใช้เป็นฐานในการกำหนดอัตราค่าตอบแทนของผู้บริหารและสมาชิก สภาท้องถิ่น ของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล หมายถึง รายได้จริงของเทศบาลหรือองค์การ บริหารส่วนตำบลของปีงบประมาณที่แล้วมา ทั้งนี้ ไม่รวมเงินกู้ เงินสะสม และเงินอุดหนุนทุกประเภท ตัวอย่างเช่น การตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2548 ซึ่งจะต้องดำเนินการในปีงบประมาณ 2547 ให้ใช้รายได้จริงของปีงบประมาณ พ.ศ. 2546

จึงเรียนมาเพื่อทราบและแจ้งให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การ บริหารส่วนตำบล ในพื้นที่ถือปฏิบัติต่อไปด้วย

ขอแสดงความนับถือ



(นายอนุชา โนกะเวส)  
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย

หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาชุมชนและส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
สำนักกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น  
โทร. 0 2241 9034 -5

ที่ นร ๐๔๐๓/๑๐๘๒๓

ถึง กระทรวงมหาดไทย

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๔๐๔.๓/๑๖๖๐๒  
ลงวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๔๗ ส่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย จำนวน ๓ ฉบับ ดั้งบัญชี  
แนบท้ายที่ได้แนบมาพร้อมนี้ ไปเพื่อขอให้ดำเนินการประกาศในราชกิจจานุเบกษา นั้น

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ดำเนินการประกาศเรื่องดังกล่าว ในราชกิจจานุเบกษา  
ฉบับประกาศทั่วไป เล่ม ๑๒๑ ตอนที่เศษ ๑๑๕ ง วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๔๗ แล้ว



สำนักนิติธรรม

โทร. ๐ ๒๒๔๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๒๒

1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือนและค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ดำรงตำแหน่ง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ดำรง ตำแหน่งรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และ กรรมการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2547
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น ของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลที่ดำรงตำแหน่งประธานสภา เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลที่ดำรงตำแหน่งรองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายเงินค่าเบี้ยประชุมกรรมการ สภาเทศบาล พ.ศ. 2547
3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายก องค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การ บริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วน ตำบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2547